



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๒๓๘

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/  
เลขาธิการคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา/เลขาธิการคณะกรรมการ  
ปรับโครงสร้างส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาในการดำเนินการบริหารจัดการ และอัตรากำลังในการผลิตพืช สัตว์ และอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีนักวิชาการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบ อีกทั้งไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประกอบกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในพื้นที่อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่ใจ โครงการพัฒนาหอเกียรติยศ (Hall of fame) และโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการอื่นๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานที่เหมาะสม คณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว จาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็น สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

คณะกรรมการปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ใจ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักวิจัยฯ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ทหารีอ่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม) เกี่ยวกับแนวทางการบริหารศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา และการตัดโอนโครงสร้าง ภาระงานงบประมาณ และอัตรากำลังที่ชัดเจน

๒. นำข้อสรุปที่ได้จากการหารือตามข้อ ๑ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๗

คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เมื่อวันที่พฤษภาคมที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ได้หารือร่วมกันแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ดังนี้

๑. การปรับโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาและภาระงาน ให้สำนักวิจัยฯ รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและพื้นที่ ด้านบริการวิชาการ และให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบด้านการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

๒. ด้านอัตรากำลัง ให้นายสมบุญ ระดม นักวิชาการเกษตร ไปสังกัดสำนักวิจัยฯ ตามเดิม

๓. ด้านงบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณอุดหนุนมหาวิทยาลัย ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน โดยแบ่งเป็นงบพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาและงบการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประเพณี ๑๒ เดือน)

๔. เสนอพิจารณา “ร่าง” ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ทั้งนี้ หากเห็นชอบ เห็นควรให้คณะกรรมการชุดเก่านำผังแม่บทศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาที่ได้ดำเนินการไปแล้วส่งต่อให้คณะกรรมการชุดใหม่รับทราบและดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามประเด็นที่เสนอ และให้สำนักวิจัยฯ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ